



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่

วทอ/๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า กรมสรรพากร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๗๑๓/๖๕๒๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบว่าการสรรพากรอยู่ระหว่างการพัฒนาบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ศาสนสถาน ใช้ในการบันทึกข้อมูลการรับบริจาคเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยจะเริ่มเปิดระบบให้ใช้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากการใช้งานระบบดังกล่าว ศาสนสถานจำเป็นต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพื่อใช้ในการอ้างอิงการเป็นหน่วยรับบริจาค โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ กรมสรรพากร จะเปิดให้ศาสนสถานตรวจสอบข้อมูลการมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากไม่พบข้อมูลการมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขอให้ประสานไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อลงทะเบียนขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้แก่ศาสนสถาน โดยกรมสรรพากรจะกำหนดและจัดส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับหน่วยงานดังกล่าว และจัดส่งให้กรมการศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคต่อไป

กรมสรรพากรได้ชี้แจงดังนี้

๑. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ศาสนสถาน บันทึกข้อมูลการรับบริจาค ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และจะทำให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีผลต่อการอุปถัมภ์ศาสนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ เป็นมาตรการจูงใจให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและประชาชนทั่วไปบริจาคให้กับศาสนสถานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วขึ้น

๑.๒ จะสร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริจาคให้แก่ประชาชน

๑.๓ จะช่วยให้การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายของวัด เพื่อส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สะดวกยิ่งขึ้น

๒. กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้
เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) กำหนดให้ศาสนสถานมีเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยกรมสรรพากร
จะเป็นผู้กำหนดเลขประจำตัวและแจ้งให้ศาสนสถานทราบ รายละเอียดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ที่แนบมาภายในที่ประชุม

๓. กรมสรรพากรได้เปิดระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้ศาสนสถานเข้าตรวจสอบ
การมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สามารถบันทึกข้อมูลศาสนสถานที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยสามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าว
ได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใต้หัวข้อ e-SERVICES "ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
(e-Donation)" หรือ URL : <http://edonation.rd.go.th/donate/> ซึ่งกรมสรรพากรได้ส่งรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่านสำหรับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อเข้าใช้งานระบบ
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว และเมื่อกรมสรรพากรได้รับข้อมูลศาสนสถานดังกล่าว กรมสรรพากรจะได้ดำเนินการ
กำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งสำนักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัด รวบรวมรายชื่อวัดส่งกรมสรรพากรเพื่อกำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อไป

พันตำรวจโท

W.

(พงศ์พร พราหมณ์แสนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม